



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้อำนวยการ  
วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๗

3598

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิรินธร (ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โทร ๐๒ ๓๒๘ ๖๙๐๑-๑๙ ต่อ ๑๗๓๐๐)

ที่ ผวช ๕๐๓/๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์)

ด้วย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๗ ในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้อาหารบำบัดกับเวชศาสตร์วิถีชีวิต: สิ่งที่เราควรรู้” Application of Diet Therapy into Lifestyle Medicine: What We Should Know ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ Mayfair Grand Ballroom ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภัยได้แนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในวิชาชีพเดียวกันและระหว่างสหสาขาวิชาชีพ

ข้อเท็จจริง ปลัดกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๔๗๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ในการอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานครในสังกัด ไปฝึกอบรม ประชุม ดูงาน และเป็นวิทยากร ภายในหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. การเดินทางไปราชการนั้น ไม่เกิน ๕ วันทำการ
๒. ไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากกรุงเทพมหานคร
๓. สถานที่จัดตั้งอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ นายเกรียงไกร ทองศิริประภา ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง รพส. ๖๑ เข้าร่วมการประชุม ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เบิกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ไม่ซ้ำซ้อนกับการฝึกอบรมประชุม สัมมนาฯ ดูงาน หลักสูตรอื่น ในช่วงเวลาเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิต น้อยนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

อนุมัติ

(นางสาวพรณีย์ ทศยาพันธุ์)

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์

(นางอัมพร เกียรติปานอกกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสิรินธร (โทร. ๑๗๗๑๔ งานธุรการ)

ที่ ผก. ๑๗๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมงานการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์  
เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร (ผ่านหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน)

เนื่องด้วยบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มีความประสงค์ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ The Berkley Hotel ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าและไม่ผูกมัดต่อผู้ได้รับการสนับสนุน โดยที่บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาหรืออบรมนั้นจะเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการรักษาผู้ป่วย ทางบริษัทจึงมีความประสงค์สนับสนุนค่าลงทะเบียนให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการภายใต้สังกัดเพื่อเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว จำนวน ๑ ท่าน นั้น

ในการนี้ฝ่ายโภชนาการ จึงใคร่ขอส่งข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ The Berkley Hotel จำนวน ๑ รายคือนายเกรียงไกร ทองศิริประภา ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ โดยไม่เบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดและไม่ถือว่าเป็นวันลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริดา กลิ่นชื่น)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสิรินธร

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม  
 หลักสูตร ประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗

(๑) รพส.	(๒) ชื่อ-สกุล	(๓) ตำแหน่ง-สังกัดปัจจุบัน	(๔) วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับปัจจุบันหรือเทียบเท่า	(๕) วุฒิการศึกษา	(๖) ประวัติการอบรม/สัมมนา/ประชุม ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๖๑	นายเกรียงไกร ทองศิริประภา	นักโภชนาการปฏิบัติการ	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (โภชนวิทยา) คณะสาธารณสุขศาสตร์	ประชุมวิชาการนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ The Berkeley Hotel โดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากอบรมครั้งนี้  
 - เพื่อนำความรู้มาพัฒนาในองค์กร

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง



(นางสาวศิริดา กลิ่นชื่น)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสิรินธร



mg  
Mail



ฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗  
ผู้รับ ๑๕.๖

โรงพยาบาลสิรินธร  
รับที่ ศส๖๕  
วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗  
เวลา ๑๕.๓๗

### หนังสือสนับสนุนประชุมวิชาการ

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรื่อง การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ  
เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสิรินธร

สำนักงานผู้อำนวยการ  
วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗

เนื่องด้วยบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มีความประสงค์ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2567 วันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ The Berkeley Hotel ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าและไม่ผูกมัดต่อผู้ได้รับการสนับสนุน โดยที่บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาหรืออบรมนั้นจะเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการรักษาผู้ป่วย ทางบริษัทจึงมีความประสงค์สนับสนุนค่าลงทะเบียนให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการภายใต้สังกัดของท่านเพื่อเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวเป็นจำนวน 1 ท่าน

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอเรียนว่าการสนับสนุนดังกล่าวจะมีได้นำมาซึ่งเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดในการส่งยาแนะนำยา จัดซื้อ หรือสนับสนุนเภสัชภัณฑ์ของบริษัทฯแต่ประการใด และบริษัทฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำกัดเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานของท่านเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

เรียน ผอ.รพส. (ฝ่ายรอง ผอ.ฝ่าย.....)  
 เพื่อโปรดทราบ  
 เพื่อโปรดพิจารณา  
 เพื่อบริการมอบ  
ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ด้วยความเคารพ

Natchapon

ณัชพล จริตงาม

ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด

น. กิ่ง  
(นางสาวภัทรพร สุทธิพันธ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานการแพทย์  
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗

- ทราบ  
- ดำเนินการตามเสนอ

มท ชัยวิทย์  
และ ชัยวิทย์ ชัยพงษ์

๑๕

๑๖๕๑๙ ๓๓ ๖๖๖ ๕๕๕๕  
นางงานฝึกอบม จำเนียร

(นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร  
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗

(นางสาวชเนตติ น้อย)  
Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานการแพทย์  
25 เม.ย. 67



สมาคมกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย [www.thaidietetics.org](http://www.thaidietetics.org)

๑๘๔๕/๑๑ (ชั้น ๒) ซอยบริรักษ์ (ซอยสวนบุคคล) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๐-๓๓๘-๗๔๔๓, ๐๒-๙๓๙๗๗๘๒ Email: [thaidietetics@gmail.com](mailto:thaidietetics@gmail.com)

Thai Dietetic Association (TDA): 1845/11 SoiBoriruk, Phahonyothin Road, Lad yao, Chatuchak, Bangkok10900Thailand Tel/Fax: 662-9397782, 080-338-7443

ส.น.อ ๐๐๖๙/๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. โครงการประชุมวิชาการสมาคมกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๗
  ๒. กำหนดการประชุมวิชาการฯ
  ๓. แบบฟอร์มสำรองห้องพัก
  ๔. แผนที่โรงแรม

ด้วยสมาคมกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร ในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้อาหารบำบัดกับเวชศาสตร์วิถีชีวิต: สิ่งที่เราควรรู้” Application of Diet Therapy into Lifestyle Medicine: What We Should Know โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้แนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิต ได้นำมาตรฐานงานโภชนาการ และโภชนบำบัดทั้งในการป้องกัน ฟันฟู และรักษาโรคมารวมกันใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการดูแลสุขภาพแบบเวชศาสตร์วิถีชีวิต เข้าใจและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการอาหารในบริบทต่างๆ มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในวิชาชีพเดียวกันและระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ Mayfair Grand Ballroom ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้สมาคมฯ ขอเรียนเชิญ นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร ในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าประชุมสามารถเบิกเงินค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายตามระเบียบของทางราชการได้จากต้นสังกัด โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๖๒/ว.๑๒๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติ



ลงทะเบียน

ผู้ประสานงาน

คุณสังวาล ศิริมงคลากุล โทรศัพท์. ๐๘๖-๖๐๙-๕๖๘๐

สำนักงานสมาคมกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย: โทรศัพท์ ๐๘๐-๓๓๘-๗๔๔๓, ๐๒-๙๓๙-๗๗๘๒

E-mail : [thaidietetics@gmail.com](mailto:thaidietetics@gmail.com)

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา โพชิตการ)

นายกสมาคมกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย



โครงการประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 ประจำปี 2567  
เรื่อง “การประยุกต์ใช้อาหารบำบัดกับเวชศาสตร์วิถีชีวิต: สิ่งที่เราควรรู้”

Application of Diet Therapy into Lifestyle Medicine: What We Should Know

วันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2567

ณ Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Hybrid Meeting Platform

#### หลักการและเหตุผล

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการตายก่อนวัยอันควรและการเจ็บป่วยของประชากรทั่วโลก ซึ่งยืนยันได้จากแนวโน้มสถิติของผู้ป่วยโรค NCDs ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่า การรักษาโรคเชิงรับเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้น การดำเนินงานสาธารณสุขในปัจจุบันต้องเป็นการดำเนินงานเชิงรุก โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบ “เวชศาสตร์วิถีชีวิต หรือ Lifestyle Medicine” ซึ่งเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค รวมถึงในกรณีที่โรคเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตควบคู่กับการรักษา จะทำให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดการใช้ยาที่ไม่จำเป็น และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรค NCDs ได้ในระยะยาว รวมทั้งยังมีส่วนช่วยลดงบประมาณของประเทศที่ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระบบสุขภาพอีกด้วย

ในการดูแลสุขภาพแบบเวชศาสตร์วิถีชีวิตนั้น บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในเรื่องที่สำคัญ 6 ด้านซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย 1. โภชนาการ 2. กิจกรรมทางกาย 3. การนอนหลับ 4. การลด ละ เลิกบุหรี่ แอลกอฮอล์ และสารเสพติด 5. การจัดการกับความเครียดและการจัดการด้านอารมณ์ และ 6. การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หรือเชื่อมโยงกับสังคม โดยเน้นการดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถวางแผนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง โดยไม่รู้สึกรัดตัน เพื่อสร้างสุขภาพดีแบบองค์รวม และความเป็นอยู่ที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ สมาคมฯ ให้ความสำคัญในการสร้างสมรรถนะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ให้มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะเฉพาะทาง โดยเฉพาะในด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมและกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน

โรค และระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพ และกระตุ้นให้ผู้ป่วยและประชาชนรู้จักดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยและประชาชน ให้สามารถดำรงวิถีดำเนินชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นครั้งที่ 44 ในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้อาหารบำบัดกับเวชศาสตร์วิถีชีวิต: สิ่งที่เราควรรู้”

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้ผู้เข้าประชุม-และสมาชิกในหน่วยงานเครือข่าย

1. ได้เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้แนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิต
2. ได้นำมาตรฐานงานโภชนาการ และโภชนบำบัดทั้งในการป้องกัน ฟันฟู และรักษาโรคมาระยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
3. สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการดูแลสุขภาพแบบเวชศาสตร์วิถีชีวิต
4. เข้าใจและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการอาหารในบริบทต่างๆ
5. มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในวิชาชีพเดียวกัน และระหว่างสหสาขาวิชาชีพ

**หัวข้อการประชุมวิชาการ**

สำหรับการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในกิจกรรม DIETETICS WORKSHOP ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ จำนวน 3 เรื่อง คือ

- Nutrition Communication and Counseling Skills for Dietitians
- Medical Nutrition Therapy in Gastrointestinal Disease
- Essential Guides for a Dysphagia Dietitian

นอกจากนี้ ยังการนำเสนอสาระสำคัญต่าง ๆ ผ่านการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

- ปาฐกถา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัศมี คันธเสวี ครั้งที่ 3  
หัวข้อ Lifestyle Medicine: The Importance of Nutrition and Dietetics
- The Asian Federation of Dietetic Associations (AFDA) Symposium:  
หัวข้อ What is the Next Path of Asian Dietetic Profession ?
- Emerging Concept of Diet as a Component of Lifestyle Medicine
- Clinical Nutrition in Liver Diseases
- A Powerful Duet: Lifestyle Medicine and Value-Based Health Care
- Evidence Recommendation on Vitamin Supplementation

- Special Lecture: “What Dietitians Need for the Future: Evidence-Based Dietetics”
- Symposium of Asian Young Dietitian Network
- Nutrition and Self-Care for Beauty and Aesthetics

รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิชาการ : นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบนำเสนอปากเปล่า (Oral presentation) และ โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster Presentation)

วิธีการประชุมวิชาการ การบรรยาย การอภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดในรูปแบบ Hybrid Meeting

วิทยากร แพทย์ อาจารย์ นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร และผู้เชี่ยวชาญการจากสหสาขาวิชาชีพ

จำนวนผู้เข้าประชุม ประมาณ 1,000 – 1,100 คน ประกอบด้วย แบบ onsite จำนวน 550 คน และแบบ online จำนวน 500 คน

หมายเหตุ: รายละเอียดสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม DIETETICS WORKSHOP

ผู้ที่ลงทะเบียน onsite สามารถ เลือกเข้า Workshop ได้เพียง 1 workshop เท่านั้น โดยในแต่ละ workshop จะเป็นการบรรยายร่วมกับกิจกรรม ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ถ้า workshop ใดมีผู้เข้าร่วมประชุมครบจำนวนแล้ว จะปิดรับและไม่สามารถเข้าร่วมได้

WORKSHOP 1 - Nutrition Communication and Counseling Skills for Dietitians (230 คน)

WORKSHOP 2 - Medical Nutrition Therapy in Gastrointestinal Disease (200 คน)

WORKSHOP 3 - Essential Guides for a Dysphagia Dietitian (230 คน)

ผู้ที่ลงทะเบียน online จะเข้าร่วมได้เฉพาะ

WORKSHOP 2- Medical Nutrition Therapy in Gastrointestinal Disease

**คุณสมบัติของผู้เข้าประชุม**

1. นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากรที่ปฏิบัติงานด้านโภชนาการในโรงพยาบาล
2. อาจารย์ที่สอนด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)
3. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหาร

ระยะเวลาใน การประชุมวิชาการ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2567 รวม 3 วัน



สถานที่จัดประชุมวิชาการ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อจบการประชุมวิชาการ ผู้เข้าประชุม

1. พัฒนาค้นเองเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้แนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิต
2. มีความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติเฉพาะโรคต่าง ๆ ที่ทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค
3. สามารถนำนวัตกรรมอาหารสุขภาพ อาหารเฉพาะโรค อาหารทางการแพทย์ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ทั้งในการป้องกันและรักษาโรคได้อย่างเป็นระบบ
4. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาหารในบริบทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีการประสานงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ในการขยายเครือข่ายวิชาชีพนักกำหนดอาหาร
6. ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

แบบ Onsite

สถานะภาพ	กำหนดเวลา	ค่าลงทะเบียน (บาท)
สมาชิกสมาคมฯ	ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567	3,000
	ภายในวันที่ 1 – 20 เมษายน พ.ศ. 2567	3,200
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ	ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567	3,300
	ภายในวันที่ 1 – 20 เมษายน พ.ศ. 2567	3,500
นิสิต นักศึกษา*	ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567	800
	ภายในวันที่ 1 – 20 เมษายน พ.ศ. 2567	1,000

อัตราค่าลงทะเบียน

แบบ Online

สถานะภาพ	กำหนดเวลา	ค่าลงทะเบียน (บาท)
สมาชิกสมาคมฯ	ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567	800
	ภายในวันที่ 1 – 20 เมษายน พ.ศ. 2567	1,000
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ	ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567	1,000
	ภายในวันที่ 1 – 20 เมษายน พ.ศ. 2567	1,200
นิสิต นักศึกษา*	ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567	300
	ภายในวันที่ 1 – 20 เมษายน พ.ศ. 2567	500

\*หมายเหตุ นิสิต/นักศึกษา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษาในการสมัครด้วย

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ...

1. แก้วสแตนเลส ขนาด 30 ออนซ์ (เฉพาะผู้ลงทะเบียนแบบ Onsite)
2. วารสารสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย รูปแบบ e-Book
3. ประกาศนียบัตร

การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์เลขที่ 405-791942-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเวนิว รัชโยธิน

ชื่อบัญชี สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้รับค่าลงทะเบียนและสำเนาการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

บริษัท ดีวัน โซลูชั่น จำกัด

177/11 ซอย เพชรเกษม 68 แยก 35 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ผู้ประสานงาน : บริษัท ดีวัน โซลูชั่น จำกัด

คุณเดือน โทรศัพท์ 061-816-8887

E-mail: [duangduan@donesolution.com](mailto:duangduan@donesolution.com)

หรือ Download ข้อมูลเพิ่มเติม และ ลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้ที่

<https://webcast.live14.com/tdaconference2024/>

หมดเขตรับสมัคร Onsite และ Online ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567

ภายหลังจากวันที่ 20 เมษายน 2567 ท่านสามารถลงทะเบียนได้แต่จะไม่มีรายชื่อในหนังสือวารสารสมาคมนักกำหนดอาหารลงทะเบียนและชำระเงินในวันประชุม

ผู้ประสานงาน : สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

นางสาวสังวาล ศิริมงคลกุล โทรศัพท์ 086-609-5680

นางสาวสมศรี เตชะวรกุล โทรศัพท์ 089-673-8322

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ : 080-338-7443, 02-939-7782

E-mail: [thaidietetics@gmail.com](mailto:thaidietetics@gmail.com)

โรงแรมและที่พัก (สำรองห้องพักเอง)

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายขาย โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-309-9999 ต่อ 3011, 3031-33, 3014

โทรสาร 02-309-9900 E-mail [rsvn@berkeleyhotel.co.th](mailto:rsvn@berkeleyhotel.co.th)



การประชุมวิชาการสมาคมกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2567

เรื่อง

**Application of Diet Therapy into Lifestyle Medicine: What We Should Know**

การประยุกต์ใช้อาหารบำบัดกับเวชศาสตร์วิถีชีวิต: สิ่งที่เราควรรู้

วันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2567

ณ Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Hybrid Meeting Platform

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567			
07.30-08.30	ลงทะเบียน		
08.30-11.15	DIETETICS WORKSHOP		
	<b>Nutrition Communication and Counseling Skills for Dietitians Workshop 1</b>	<b>Medical Nutrition Therapy in Gastrointestinal Disease Workshop 2</b>	<b>Essential Guides for a Dysphagia Dietitian Workshop 3</b>
08.30-09.15	บรรยาย: ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล ระหว่างบุคคล และสังคมแวดล้อม โดย อ.ดร. รุנית วินิจจะกุล สถาบันโภชนาการ	บรรยาย: กระบวนการดูแลทางโภชนาบำบัด โดย อ.ดร. ประรภนา ตปนีย์ สถาบันโภชนาการ	บรรยาย: วิทยาศาสตร์และงานวัดกรรมอาหารฝึกกลืนในงานโภชนาบำบัด โดย อ. วรัญญา เตชะสุขถาวร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.15-10.00	กิจกรรม: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพในการสื่อสารทางโภชนาการ โดย อ.ดร. รุנית วินิจจะกุล และคณะผู้ช่วยวิทยากร	บรรยายและกิจกรรม: การวินิจฉัยทางโภชนาการด้วยการเขียนตามหลัก PES โดย อ.ดร. ประรภนา ตปนีย์ สถาบันโภชนาการ	บรรยาย: วิธีการสังเกตคัดกรอง ประเมินภาวะกลืนลำบากเบื้องต้น โดย ผศ.ดร.นพ. ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ โรงพยาบาลรามารินทร์
10.00-10.30	อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ		
10.30-11.15	กิจกรรม: การออกแบบโครงการสื่อสารทาง	บรรยาย: การดูแลทางโภชนาบำบัดในผู้ป่วยโรคตับแข็ง	บรรยาย: สหสาขาวิชาชีพกับการดูแลผู้ป่วยฝึกกลืน

	โภชนาการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม โดย อ.ดร. รุנית วินิจจะกุล และคณะผู้ช่วยวิทยากร	โดย ผศ.นพ. นริศ ลักษณ์นุรักษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	และกรณีศึกษาในกลุ่ม ประเทศเอเชีย โดย คุณอภิขญา พิษณุผล โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
11.15-12.00	<b>Educational Symposium 1/บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด</b> <b>Revolution of Nutrition in DM Patient</b> ดำเนินรายการโดย พล.ต.หญิง รศ.พญ. อภัสณี บุญญาวารกุล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า - The Revolution of Glycemic Control During Enteral Tube Feeding in DM Patients โดย พล.ต.หญิง รศ.พญ. อภัสณี บุญญาวารกุล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า - Clinical Experience with Modified Enteral Formula for Patients with Diabetes โดย พ.อ.หญิง ดร. กรกต วีรธีร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม		
12.00-13.00	อาหารกลางวัน		
13.00-13.45	<b>Educational Symposium 2 บริษัท แอ็บบอด ลาบอแรตอรีส์ จำกัด</b> ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. ชนิตา ปโชติการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย - Nutrition, Muscle and Strength: Paramount for Optimal Health โดย นพ. วินัย อึ้งพิณิจพงศ์ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย		
13.45-16.30	<b>DIETETICS WORKSHOP</b>		
13.45-14.30	บรรยาย: การให้คำปรึกษา ทางโภชนาการด้วยเทคนิค การสัมภาษณ์เพื่อสร้าง แรงจูงใจ (MI) โดย อ. ดร.รุנית วินิจจะกุล สถาบันโภชนาการ	บรรยาย: พื้นฐานการให้ อาหารเข้าทางเดินอาหาร และทางหลอดเลือดดำ โดย คุณสมิทธิ โชติศรีลือชา สมาคมนักกำหนดอาหาร แห่งประเทศไทย	บรรยาย: มาตรฐาน IDDSI และวิธีการทดสอบ โดย คุณกมลชนก คำสุวรรณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
14.30-15.15	กรณีศึกษา: การให้ คำปรึกษาทางโภชนาการ ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ (MI) โดย อ.ดร. รุנית วินิจจะกุล สถาบันโภชนาการ	กรณีศึกษา: กระบวนการ ดูแลทางโภชนบำบัดในผู้ป่วย โรคตับแข็ง โดย คุณสมิทธิ โชติศรีลือชา อ.ดร.ปรารภนา ดปนีย์ และคณะผู้ช่วยวิทยากร	ปฏิบัติการ เครื่องดื่มปรับ ความหนืด สารให้ความหนืด และการทดสอบ โดย คุณกมลชนก คำสุวรรณ และคณะผู้ช่วยวิทยากร
15.15-15.45	อาหารว่าง/เยียมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ		
15.45-16.30	กิจกรรม: การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรม และ MI ในการให้คำปรึกษาทาง โภชนาการ โดย อ.ดร. รุנית วินิจจะกุล และคณะผู้ช่วยวิทยากร	กรณีศึกษา: กระบวนการดูแล ทางโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรค ตับแข็ง(continue) โดย คุณสมิทธิ โชติศรีลือชา อ.ดร. ปรารภนา ดปนีย์ และคณะผู้ช่วยวิทยากร	ปฏิบัติการ: อาหารดัดแปลง เนื้อสัมผัส/ อาหาร Transitional food / อาหารที่ ต้องระวัง และการทดสอบ โดย คุณอภิขญา พิษณุผล และคณะผู้ช่วยวิทยากร

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567	
08.30-09.00	พิธีเปิด VDO 50 ปี สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
09.00-09.30	ปาฐกถา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัศมี คันธเสวี ครั้งที่ 3 <b>Lifestyle Medicine: The Importance of Nutrition and Dietetics</b> องค์ปาฐก: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว
09.30-10.00	พิธีมอบทุน TDA Research Award, TDA Junior Research Award, TDA-MEIJII Award, TDA Soymilk Study Award, TDA Quest-Yamamoto Award, ทุน Muscle and Malnutrition Care ปี 2 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับ บริการในโรงพยาบาล, ทุนส่งเสริมการดูแลด้านโภชนบำบัดในผู้ที่ได้รับการ บำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม
10.00-10.30	อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
10.30-11.30	<b>The Asian Federation of Dietetic Associations (AFDA) Symposium:</b> <b>What is the Next Path of Asian Dietetic Profession ?</b> ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. ชนิตา ปิโชติการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย - Dr. Chwang Leh-Chii <i>Honorary President of AFDA &amp; TDS</i> - Dr. Teiji Nakamura <i>President of AFDA &amp; JDA</i> - Prof. Dr Winnie Chee Siew Swee <i>Malaysian Dietitians' Association (MDA)</i> - Asst. Prof. Dr. Chanida Pachotikarn <i>Thai Dietetic Association (TDA)</i>
11.30-12.15	<b>Educational Symposium 3</b> บริษัท แอ็บบอด ลาบอแรตอริส จำกัด ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. ชนิตา ปิโชติการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย - How to Effectively Incorporate DSF in Clinical Practice Through tDNA Application โดย ผศ.นพ. พรพจน์ เปรมโยธิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. บัณฑิตา ศรีชมเชย ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร รพ.เทพธารินทร์
12.15-13.15	อาหารกลางวัน
13.15-14.15	<b>Symposium 1: Emerging Concept of Diet as a Component of Lifestyle Medicine</b> ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. วันทนี เกரியสินยศ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย - Chrono Nutrition and Obesity โดย พล.ต.หญิง รศ. อภัสณี บุญญาวารกุล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า - Dietary pattern and gut microbiota โดย ดร. พรรณเพ็ญ พูลลาภเดชา โรงพยาบาลรามารินทร์
14.15-15.00	<b>Educational symposium 4</b> บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด <b>Discover VLCD Program for Obesity Management</b> โดย พ.อ.หญิง พญ. สิริกานต์ เตชะวณิช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.อ.หญิง ดร.กรกต วีระเชียร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
15.00-15.30	อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ



15.30-17.00	<p><b>Symposium 2: Clinical Nutrition in Liver Diseases</b></p> <p>ดำเนินรายการโดย คุณสมิทธิ โชติศรีลือชา สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease (MAFLD) and Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis (MASH) New Definition and Current Treatment โดย พท. รศ. นพ. ศักรินทร์ จีรพงศธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า</li> <li>- Role of Nutrition and Diet Therapy in MAFLD and MASH โดย คุณสมิทธิ โชติศรีลือชา สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย</li> <li>- Nutrition Therapy in Parenteral Nutrition-Associated Liver Disease (PNALD) โดย อ.นพ. ชนน คงเจริญสมบัติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567	
08.30-10.00	<p><b>Symposium 3: A Powerful Duet: Lifestyle Medicine and Value-Based Health Care</b></p> <p>ดำเนินรายการโดย ดร. ปัทมภา ศรีชมเชย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uniting Knowledge with Action: Harnessing the Power of Behavior Change Strategies โดย รอ. นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์</li> <li>- Wellness program for Sleep efficiency โดย พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล โรงพยาบาลวิมุต</li> <li>- Manage Stress and Promote Well-Being โดย อ.ดร. อรวรรณ ขวัญศรี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>
10.00-10.30	อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
10.30-11.30	<p><b>Symposium 4 Evidence Recommendation on Vitamin Supplementation</b></p> <p>ดำเนินรายการโดย คุณสมศรี เตชะวรกุล สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Health Effects of Vitamin and Mineral Supplements โดย ผศ.พญ. ศานิต วิชานศวกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- How to Pick the Right Vitamins and Supplements for You โดย เกสัชกร นีรชร คุณลธารา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</li> </ul>
11.30-12.15	<p><b>Educational Symposium 5/บริษัท เฟรเซนเนส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด</b></p> <p><b>The Best Nutrition Practice From Surgery to Cancer Treatment</b></p> <p>ดำเนินรายการโดย นพ.วินัย อึ้งพินิจพงศ์ โรงพยาบาลสุรินทร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consequences of Malnutrition in Surgical Patients โดย นพ. วินัย อึ้งพินิจพงศ์ สมาคมนักกำหนดอาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย</li> <li>- Malnutrition in Cancer Patients โดย นพ.เลื่องยศ ทองเที่ยง โรงพยาบาลขอนแก่น</li> <li>- How to Close the Nutritional Gap in Surgical Cancer Patient โดย ผศ. พญ. ดรุณีวัลย์ วัชรอมวิจิตร โรงพยาบาลรามารินทร์</li> </ul>

12.15-13.00	อาหารกลางวัน
13.00-13.30	<b>Special Lecture: "What dietitians need for the future: Evidence-based Dietetics"</b> โดย Prof. Dr. Shigeru Yamamoto The Japan Dietetic Association
13.30-14.15	<b>Symposium of Asian Young Dietitian Network</b> - The Birth of the Asian Young Dietitian Network โดย Ms. Nguyễn Thu Trang - Advantages and Challenges of Dietitians in Developing their Careers in the New Era. โดย Mr. Samitti Chotsriluecha
14.15-15.15	<b>Symposium 5: Nutrition and Self-Care for Beauty and Aesthetics</b> โภชนาการและการดูแลตนเองกับความสวยความงาม ดำเนินรายการโดย พ.อ.หญิง ดร. กรกต วีรเชียร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย - Eating Behavior, Self -Care, and Body Image โดย อ.ดร. รุנית วินิจจะกุล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล - Nutrition in Dermatology and Aesthetics โดย อ. พญ. วราวุฒิ อมรภิญโญ โรงพยาบาลขอนแก่น
15.15-15.45	ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
15.45-16.15	จิบรางวัลและปิดการประชุม
16.15-16.30	อาหารว่าง
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	